



# ST. ANTHONY

Catholic Parish | Renton WA

416 S. 4th Street, Renton, WA 98057  
Phone : 425-255-3132 | Fax: 425-271-4729

## CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN, C

31 tháng 07, 2022



*Chúa Giêsu nói với họ : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”*

*(Luca 12: 15)*



*Giáo xứ St. Anthony là giáo xứ Công giáo phong phú về nét văn hóa, dẫn thân phục vụ nhằm truyền bá Phúc Âm và đào tạo các tông đồ giáo dân qua sự liên kết mật thiết với Đức Kitô.*

## THƯ MỤC VỤ

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,

07/31/2022

### CUỘC SỐNG CHÚNG TA

Cuộc sống chúng ta là món quà của Chúa, và nó thường là một cuộc tìm kiếm, tìm kiếm ý nghĩa. Chúng ta ước mong rằng cuộc sống chúng ta đem lại niềm vui cho chúng ta. Nhưng trên thực tế, nó thường ngược lại.



Tại sao chúng ta không thấy điều chúng ta đang tìm kiếm, một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc thực sự? Phải chăng vì chúng ta tìm nó không đúng chỗ và không đúng việc? Đoạn tin mừng Luca 12: 13-21 đưa ra ánh sáng điều chúng ta cần tìm kiếm là gì và ở đâu.

*Kho báu của sự sống không được tìm thấy trong sự giàu có mà chúng ta theo đuổi, trong những vật dụng chúng ta sở hữu, hay trong những kiến thức chúng ta tự hào. Những thứ này chỉ là vật chất, những thứ thuộc về thế gian, những thứ sẽ biến mất hoặc ai đó sẽ thừa hưởng nó khi chúng ta lìa đời (Giăng viên 2: 21). Tương tự như cách nói mỉa mai về người đàn ông giàu có trong tin mừng Chúa nhật tuần này, người đã tích lũy vụ thu hoạch lớn và tự nhủ với “linh hồn” mình (câu 19) nhưng đã không sống lâu hơn để hưởng thụ nó (câu 20). Thánh Phaolô cũng vậy, trong bài đọc thứ 2, đã mời gọi chúng ta suy nghĩ về những điều trên đây (hãy khôn ngoan), và đừng mong đợi nơi bất cứ điều gì trên thế gian này (Cl 3:2).*

Thông điệp hôm nay quá rõ ràng: chúng ta không thể biến việc tích lũy tài sản và có được các vị trí trở thành mục tiêu của cuộc đời chúng ta, mục đích tồn tại của chúng ta. Đây là điều mà “*người giàu có*” trong tin mừng đã trải qua. Đây là cái mà chúng ta gọi “*phù vân của mọi phù vân.*” Chúng ta không thể chỉ đáp ứng tất cả những nhu cầu của thân xác mà quên nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Điều này không có nghĩa là chúng ta nên coi thường thân xác mình. Không! Rất cần thiết để chúng ta tôn trọng thân xác nhưng nó không đáng để mất linh hồn. Điều quan trọng hãy nhớ rằng chúng ta không chỉ có thân xác, nhưng chúng ta có xác và hồn. Bởi đó, tiếp cận toàn diện cuộc sống là điều cần thiết. Chỉ riêng điều này sẽ đem lại mục đích, hạnh phúc và ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta.

Xin Chúa chúc lành cho anh chị em,

A handwritten signature in black ink that reads "Fr. Xavier Bazil". The signature is written in a cursive style.

**Lm. Xavier Bazil**

**Phụ tá**

**Chia sẻ Hành Trình:**  
Cùng với Cha Tom tham dự  
“Một Giờ Thánh”  
Chúa nhật 08/07/2022  
Lúc 7:00 pm tại nhà thờ

## Chúa Nhật XVIII Thường Niên, năm C

### Bài đọc 1 (Gv 1,2; 2,21-23)

#### Bài trích sách Giảng viên.

Ông Cô-he-lét nói : “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.

“Quả thế, có người đã đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm việc vất vả mới thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp của mình cho một người đã không vất vả gì hết. Điều ấy cũng chỉ là phù vân và lại là đại họa. Chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối bận tâm và bao gian lao vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt trời? “Phải, đối với con người ấy, trọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu phiền ! Ngay cả ban đêm, nó cũng không được yên lòng yên trí. Điều ấy cũng chỉ là phù vân !”

### Bài đọc 2 (Cl 3, 1-5.9-11)

#### Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê.

Thưa anh em, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang.

Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em: ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam ; mà tham lam cũng là thù ngẫu tượng. Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá, để được ơn thông hiểu. Vậy không còn phải phân biệt Hy-lạp hay Do-thái, cắt bì hay không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có Đức Ki-tô là tất cả và ở trong mọi người.

### Tin Mừng (Lc 12, 13-21)

#### Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” Và Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: ‘Mình phải làm gì đây ? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu !’ Rồi ông ta tự bảo: ‘Mình sẽ làm thế này : phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng : hôn ta hôn, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã !’ Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta : ‘Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?’ Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”

# SUY NIỆM

## TRÁNH MỌI THỨ THAM LAM

(Lm. Thái Nguyên)

Ai cũng muốn tạo một cái “kho” riêng cho mình, và làm cho cái kho đó ngày càng bành trướng. Kho đó là tài sản, tiền bạc của cải, vật chất. Thế nhưng nhà thơ Nguyễn Gia Thiều đã thốt lên lời ai oán: “*Mỗi phú quý như làng xa mã/ Bả vinh hoa lừa gã công khanh*” (Cung oán ngâm khúc). Phú quý như một thứ “mồi nhử” có sức lôi kéo con người ghê ghớm; còn vinh hoa là một thứ “bả” mê hoặc, khiến người ta mất tỉnh táo, không còn làm chủ được bản thân nên sa vào cạm bẫy. Cũng vậy: “*Còn bạc, còn tiền còn đệ tử. Hết cơm, hết rượu hết ông tôi*” (Nguyễn Bỉnh Khiêm). Thói đời đen bạc và lật lọng như thế, cũng chỉ vì lòng người ham mê và xây dựng cuộc đời mình trên tiền của vật chất.

Sách Giảng viên cho thấy tiền bạc của cải chỉ là phù vân: “*Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.*” (Gv 1, 2). Phù vân diễn tả một khía cạnh vô thường của cuộc sống này. Có nghĩa là mọi sự hiện hữu như gió thoảng mây bay. Thánh Phaolô kêu gọi: “*Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.*” (Cl 3,1-5).

Còn bài Tin Mừng hôm nay cho thấy sự bi đát của việc ham mê của cải vật chất. Dụ ngôn mô tả người phú hộ há hê với những cửa cải chất đầy các kho. Ông tưởng mình đã toan tính khôn ngoan để đời mình sẽ được hoàn toàn vui sướng, nhưng Chúa cho thấy nguy cơ: “*Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng người, thì những gì người sắm sẵn đó sẽ về tay ai?*”. Phải chăng Chúa muốn chúng ta nghèo khổ? Chắc chắn là không, vì của cải vật chất trên đời là ân ban của Chúa cho chúng ta hưởng dùng (x. Tv 71). Vấn đề không phải giàu hay nghèo, mà “*phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam*”. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác (x. Tm 6, 19).

Sở dĩ có những gia đình quá nghèo là vì làm một ăn hai, tiêu xài phung phí; nghèo vì lười biếng không chuyên chăm cần cù; nghèo vì bài bạc, nhậu nhẹt ăn chơi quá đáng; nghèo vì không biết dành dụm, tiết kiệm.

Lý do thứ hai có nhiều người nghèo vì tình trạng xã hội bất công, vì cường hào ác bá, vì bị giới người giàu bóc lột sức lao động. Cũng vậy, người tạo được công ăn việc làm cho người khác là người phúc đức, nhưng mướn với giá rẻ mạt thì chẳng khác nào người thất đức.

Lý do thứ ba là thiếu sự chia sẻ cho nhau. Nếu ai cũng rộng lòng chia sẻ thì chẳng có ai nghèo. Chúa cho có những người giàu hơn là để họ biết chia sẻ nhiều hơn. Rất buồn là nhiều Kitô hữu đã không sống được điều Chúa mong. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng: “*Khi chúng ta tránh né, từ chối chia sẻ, ngừng ban tặng, và khóa kín bản thân mình trong cuộc sống tiện nghi...thì chẳng khác nào là một cuộc tự sát dần dần*” (GE 272). Người giàu có nhất là người đã chia sẻ nhiều nhất. Đó mới là người giàu thực sự, giàu mãi mãi trong nước Thiên Chúa. Tiền của là ân phúc Chúa ban cho, nhưng vì không biết sử dụng tiền của đúng ý Chúa thì nó sẽ biến thành tai họa.

(tiếp trang sau)

# MASS INTENTIONS

## Monday, August 1

**8:00 am** All Souls + by Nga Nguyen  
**Presider: Fr. Tom**

## Tuesday, August 2

**8:00 am** Hatch Family  
**Presider: Fr. Bazil**

## Wednesday, August 3

**8:00 am** Repose of the soul of Hung Vu +  
**Presider: Fr. Bazil**  
**6:00 pm (SP)** Maria Hoang T. Mau +  
and Joseph Dung Vo + by Long Nguyen  
**Presider: Fr. Tom**

## Thursday, August 4

**8:00 am** Joanne Dedo + by Claudia Dickinson  
**Presider: Fr. Tom**  
**7:00 pm** Henry A. Gray + by Ruby Grobe Gray  
**Presider: Fr. Bazil**

## Friday, August 5

**8:00 am** Lucille & Philip Sheridan Sr. +  
by Mary Clare & Rose A. Paglia  
**Presider: Fr. Tom**  
**7:00 pm** *First Friday*  
**Presider: Fr. Bazil**

## Saturday, August 6

**8:00 am** *Available for Mass Intention*  
**Presider: Fr. Bazil**  
**5:00 pm** Madelene Zanatta + by Wilma Dallosto  
**Presider: Fr. Bazil**

## Sunday, August 7

### Nineteenth Sunday in Ordinary Time

**7:30 am** Thanksgiving Mass for Dominica  
Lautengco  
**Presider: TBD**  
**9:00 am** Bernardita Martinez +  
**Presider: TBD**  
**12:00 pm (Sp)** Ste. Anne Parish d'Hyacinthe  
**Presider: TBD**  
**5:00 pm** People of St. Anthony  
**Presider: TBD**

## **TRÁNH MỌI THỨ THAM LAM** (tiếp theo)

Sự giàu có đã làm ông phú hộ rơi vào 4 điều sai lầm trầm trọng sau đây: (1) Tính tham lam. (2) Trông cậy vào tiền của. (3) Không chia sẻ cho người thiếu thốn. (4) Chỉ lo hưởng khoái lạc cho riêng mình. Những lý do đó có thể khiến kẻ giàu mất phần rỗi. Cũng chính vì thế mà Đức Giêsu kết luận: *"Kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó"*.

Những lời huấn dụ trong Kinh Thánh xem ra khó áp dụng vào cuộc sống đời thường, vì chúng ta thấy ai cũng đang mải mê lao động kiếm kế sinh nhai và vun đắp gia sản vật chất. Chúng ta nêu đủ lý do để biện minh cho sự tham lam và tích trữ của cải. Nhưng nếu cứ thế thì sớm muộn gì cũng sẽ lãnh lấy những hậu quả bi thảm. Tiền bạc của cải chẳng bao giờ đi đôi với bình an và hạnh phúc. Phải chăng tiền bạc đi vào cửa trước thì hạnh phúc lên ra khỏi cửa sau?

Trong kinh Lạy Cha, chúng ta xin cho hằng ngày dùng đủ. Biết đủ là đủ, để chúng ta còn có thời giờ *"làm giàu trước mặt Thiên Chúa"*: là đời sống yêu thương bác ái, biết vươn lên khỏi những tiện tằm thường, đồng thời dẫn thân phục vụ và chăm lo cho những người nghèo khổ, đau yếu, tật nguyền. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng: *"Nếu tôi có thể giúp ít nhất là một người có đời sống tốt hơn, thì với việc đó thôi cũng đã đủ để làm thành lễ vật đời tôi rồi."* (GE 274). Đời sống Kitô hữu cao cả là như thế, biến đời mình thành của lễ dâng tiến, để Chúa thánh hóa và đem lại sự sống mới cho thế giới hôm nay.

## 4 LÝ DO CẦN THIẾT ĐỂ DẠY CHO CON CÁI BẠN VỀ CÁC THÁNH

*Cerith Gardiner*

WGPVL (22.07.2022) - Hãy tận dụng một trong những món quà có ý nghĩa nhất của Giáo Hội để giúp con cái bạn nuôi dưỡng đức tin suốt đời.

Dẫu rằng Giáo Hội Công Giáo có một số phương cách để dạy chúng ta về đức tin, nhưng đôi khi để trẻ em thực sự hiểu được ý nghĩa của Tin Mừng thì vẫn có thể còn là một thách thức, ngay cả khi chúng đang tham dự các lớp học giáo lý.

Tuy nhiên, trẻ em thường học biết cách tốt nhất thông qua việc noi gương bắt chước, và đây là nơi mà Giáo Hội có một công cụ mạnh mẽ khác: đó là nơi rất nhiều các vị thánh của mình. Dưới đây là một vài lý do tại sao các anh chị em đã đi trước chúng ta lại có vai trò quan trọng trong việc định hình đức tin cho con cái chúng ta:

### **Các thánh có sự đồng cảm**

Tất nhiên, đọc kinh và học biết về các Tin Mừng là điều quan trọng. Nhưng tương tự như thế, các câu chuyện ngụ ngôn cũng là một cách thể tuyệt vời để đào sâu một thông điệp. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn vào cuộc sống của trẻ em ngày nay, chúng khác xa so với thời điểm mà những bản văn cổ xưa này được viết ra.

Nhưng các vị thánh hiện đại lại có thể mang lại cho trẻ em một điều gì đó đáng tin cậy. Hãy chọn lấy một trong những vị hầu như được xem là thánh gần đây nhất của chúng ta, Chân phước Carlo Acutis, một cậu bé 15 tuổi mang đồ của hãng Nike, yêu thích Pokemon, người đã dâng mình cho Thiên Chúa và hết lòng đối với Thánh Thể. Cậu không chết một cái chết của bậc anh hùng tử đạo, mà là từ một căn bệnh mà rất nhiều thanh niên ngày nay có thể đã chứng kiến trong gia đình mình. Cậu là người mà những người trẻ có thể kết giao.

Tuy nhiên, không nhất thiết phải là vị thánh hiện đại nhất. Đó có thể là một vị thánh có cùng chia sẻ đam mê với con cái bạn, hoặc một vị thánh cùng quê hương. Thậm chí có thể là một vị thánh có cùng tên gọi. Chỉ là hãy giúp con cái bạn gắn bó với một hoặc hai vị thánh mà chúng cảm thấy có liên hệ với mình.

### **Các thánh trở nên người bạn đức tin suốt đời**

Mặc dù có vô số vị thánh để tìm hiểu, nhưng đôi khi bạn chỉ cần một vị thánh đặc biệt để cảm thấy gần gũi và để tìm đến trong những lúc lo âu và vui mừng.

Đối với một đứa trẻ, thật tuyệt vời khi tìm thấy một vị thánh mà chúng đặc biệt bị cuốn hút. Bạn có thể khuyến khích chúng tìm hiểu thêm về vị thánh đó; vị thánh đó đã làm gì trong cuộc đời và tại sao ngài sẽ luôn ở bên cạnh con cái bạn.

Điều thú vị là khi con bạn lớn lên, chúng có thể sẽ hiểu biết và nhận thức sâu sắc hơn vị thánh của mình. Mỗi tương quan của con cái bạn và vị thánh đó có thể thực sự nảy nở theo độ tuổi, giống như đức tin của chúng vậy.

(tiếp trang sau)

## 4 LÝ DO CẦN THIẾT ĐỂ DẠY CHO CON CÁI BẠN VỀ CÁC THÁNH

(tiếp theo)

### Các thánh là những gương mẫu hoàn hảo

Một trong những điều tuyệt vời nhất về con số to lớn các vị thánh mà chúng ta nhận biết là các ngài đã sống một số cuộc đời thực sự thú vị. Một số được sinh ra để dành trọn cho Thiên Chúa. Một số khác sau này mới tìm gặp đức tin của mình, và khi họ làm vậy, họ toát lên một đời sống gương mẫu.

Dù con bạn học hỏi về vị thánh nào đi nữa, thì chắc chắn chúng sẽ có được một số gương mẫu tuyệt vời để noi theo.

### Các thánh nhắc nhở chúng ta luôn sống trong hy vọng

Bằng cách tìm hiểu về các vị thánh khác nhau, trẻ em được đi dạo qua lịch sử và những bất công khác nhau đã từng tồn tại. Điều mà chúng sẽ nhận thức được chính là không một vị thánh nào trong số đó quay lưng lại với Thiên Chúa, bất chấp những khó khăn mà các ngài phải đối mặt.

Và đó là một thông điệp tốt đẹp cần được củng cố thường xuyên. Khi cuộc sống của chúng ta tràn ngập trong sợ hãi và nghi ngờ, nếu bạn đi theo con đường của những người nam và người nữ thánh thiện này thì sẽ luôn có hy vọng.

*Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyễn*

Chuyển ngữ từ: [Aleteia](#)

Nguồn: [giaophanvinhlong.net](http://giaophanvinhlong.net) (22.07.2022)

### Các sản phẩm bằng gỗ Oliu từ Đất Thánh

Chúng tôi sẽ có một số sản phẩm chạm khắc bằng gỗ Oliu được bán sau các thánh lễ cuối tuần ngày 6 & 7 tháng 8, 2022. Số tiền thu được sẽ hỗ trợ cho các gia đình Công giáo vùng Đất Thánh, vì đây là nguồn thu nhập chính của họ ở đó. Có hơn 75 gia đình ở Bethlehem đã chạm khắc các sản phẩm này bằng tay. Các sản phẩm tuyệt đẹp và độc nhất (Bộ Giáng Sinh, Chúa Chịu Nạn, Tràng hạt và tượng). Dân số người Kitô hữu tại đây đã tụt từ 22% xuống 2% trong hai thập kỷ qua. Và đây là cách để hỗ trợ họ có thể ở lại đó.

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị em.



**Văn phòng Giáo xứ (PMC)  
Giờ làm việc mùa hè**

**Hai - Tư—Sáu:**  
8:30 am - 12:00 noon  
Ba - Năm :  
1:00 pm - 3:30 pm

**Cầu nguyện riêng & Giải tội:**

**Thứ Tư**  
4:30 pm - 5:30 pm

**Thứ Năm & Sáu**  
5:00 pm - 6:00 pm

**Thứ Bảy**  
3:30 pm - 4:30 pm

**Chúa nhật**  
4:00 pm - 4:30 pm

**Thánh lễ Cuối tuần:**

**Thứ Bảy**  
8:00 am  
5:00 pm (Saturday Vigil)

**Chúa nhật**  
7:30 am  
9:00 am (also Livestream)  
12:00 pm (in Spanish - also Livestream)  
5:00 pm

**Thánh lễ trong tuần:**

**Thứ Hai đến thứ Sáu**

8:00 am  
Chầu Thánh Thể vào các ngày thứ Năm, sau  
thánh lễ buổi sáng, và kết thúc với Phép lành  
Thánh Thể vào giờ Kinh Chiều.

**Thứ Tư**  
6:00 pm (in Spanish)

**Thứ Năm & thứ Sáu**  
7:00 pm  
Trước Thánh lễ chiều tối thứ Năm có giờ Kinh  
Chiều và Tận Hiến cho Đức Mẹ.

**Thứ Sáu Đầu Tháng & Chầu Thánh Thể**  
7:00 pm  
Chầu Thánh Thể suốt đêm cho tới giờ Kinh Sáng  
với Phép Lành Thánh Thể lúc 7:15 am

**PARISH PHONE DIRECTORY**

**Parish Office** | 425-255-3132 | info@st-anthony.cc

Fr. Tom Belleque | 425-255-3132 | frtom@st-anthony.cc  
**Pastor**

Fr. Xavier Bazil, H.G.N. | 425-277-6206 |  
frbazil@st-anthony.cc  
**Parochial Vicar**

Ted Rodriguez | 425-277-6217 |  
trodriguez09@hotmail.com  
**Deacon**

LaMar Reed | 425-277-6199 | lreed@st-anthony.cc  
**Deacon**

Deacon Michael Cantu | 425-255-0059 | cantu@sasr.org  
**School Principal**

Dulce Casanova | 425-277-6217 |  
dulce-casanova@st-anthony.cc  
**Liturgy & Hispanic Ministry**

Sr. Maria Dinh, L.H.C. | 425-277-6242 |  
srmaria@st-anthony.cc  
**Vietnamese Ministry**

Kristen Abbananto | 425-277-6205 |  
kabbananto@st-anthony.cc  
**Adult Evangelization**

Mona Fonseca | 425-277-6209 | ymya@st-anthony.cc  
**Youth & Young Adult Ministry**

Micie DelosReyes | 425-277-6201 | micie@st-anthony.cc  
**Children's Faith Formation**

Lynne Shioyama | 425-277-6200 | lshioyama@st-anthony.cc  
**Catechesis of the Good Shepherd Coordinator**

Linda Halvorson | 425-277-6207 | linda@st-anthony.cc  
**Music Coordinator**

Dean Savelli | 425-282-2598 | dsavelli@st-anthony.cc  
**Facility Manager**

Liza Pare-Seidel | 425-277-6194 | lizapare@st-anthony.cc  
**Administrative Assistant /Bulletin**

Eric Cheng | eric@st-anthony.cc  
**IT/Social Media Manager**

**School** | 425-255-0059

Vp. Giáo xứ : (425) 255-3132  
Vp. Mục vụ VN: (425) 277-6242  
Legion of Mary: Paul Mẫn: (425) 246-2069